

TÌNH NGUYỆN VIÊN CASA LÀ AI?

Thông tin cơ bản.

Tình nguyện viên CASA là những người thuộc mọi hoàn cảnh và tầng lớp xã hội khác nhau. CASA không nhất thiết phải là các luật sư hoặc nhân viên xã hội; họ là những người thuộc mọi trình độ giáo dục và nghề nghiệp khác nhau. Trẻ em người Mỹ gốc Phi, trẻ em gốc Tây Ban Nha, trẻ em Người Mỹ Bản Địa và trẻ em thuộc cộng đồng LGBT nói riêng không được đối xử công bằng về phúc lợi trẻ em và tiếp tục phải chịu những hậu quả bất bình đẳng. Do đó, điều quan trọng là các Tình nguyện viên và nhân viên CASA của chúng tôi phải phản ánh và tôn trọng tính đa dạng trong cộng đồng của chúng tôi.

Các yêu cầu.

Các tình nguyện viên CASA phải 21 tuổi, có trình độ trung học phổ thông, có giấy phép lái xe hợp lệ và hoàn thành kiểm tra lý lịch.

Đào tạo.

Các ứng viên đủ điều kiện sẽ hoàn thành một cuộc phỏng vấn và được đào tạo hơn 30 giờ trước khi tiếp nhận trường hợp đầu tiên, với 12 giờ học liên tục mỗi năm. Các tình nguyện viên sẽ được hỗ trợ và giám sát liên tục từ chương trình để bênh vực hiệu quả cho những trẻ em mà chúng tôi phục vụ.



THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bằng cách bênh vực trẻ bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi, bạn sẽ giúp trẻ có tiếng nói và cơ hội để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

(425) 388-7854

CASA@snoco.org



Không gì bằng hy vọng.

CASA là trung tâm để thực hiện nghĩa vụ cơ bản nhất của xã hội bằng cách đảm bảo một người có lòng nhân ái và đủ điều kiện sẽ đấu tranh và bảo vệ quyền được an toàn, quyền được đối xử tử tế và tôn trọng của trẻ em cũng như quyền được học và phát triển trong sự bảo vệ của một gia đình yêu thương.

CHANGE A
CHILD'S STORY.™



TRỞ THÀNH CASA NGAY HÔM NAY.



Hơn 700.000

Trẻ em được chăm sóc và nuôi dưỡng hàng năm trên toàn quốc.



19,2 Tháng

Khoảng thời gian trung bình mà một trẻ được chăm sóc và nuôi dưỡng.



1 Trẻ

Một Tình Nguyện Viên CASA có thể thay đổi cuộc đời của trẻ mãi mãi.



QUYỀN CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC.

Trẻ em và thanh thiếu niên từng bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi là một trong những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất tại Mỹ. Một trẻ được chăm sóc và nuôi dưỡng có thể phải đối mặt với tổn thương về thể chất, tâm lý hoặc tình cảm và nhiều năm bất ổn khi chờ đợi để được về nhà, được nhận làm con nuôi hoặc đơn giản là để biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tất cả những nỗi hoang mang đó đều có ảnh hưởng lâu dài. Những thanh thiếu niên được chăm sóc và nuôi dưỡng có thể phải đối mặt với tình trạng bị giam hãm, vô gia cư và thất nghiệp. Các em không có nhiều cơ hội tốt nghiệp trung học và có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn người và bóc lột tình dục vì mục đích thương mại.

Việc có một người luôn quan tâm, lắng nghe và đặt lợi ích cao nhất của trẻ lên trên hết có thể tạo nên sự khác biệt.

Các Tình nguyện viên CASA luôn sẵn sàng thay đổi cuộc sống vào thời điểm khó khăn nhất của trẻ và họ đã làm được điều đó. Các nghiên cứu từ Packard Foundation¹ và the University of Houston and Child Advocates, Inc.¹¹ đã cho thấy những trẻ từng bị lạm dụng hoặc bỏ rơi sẽ có cuộc sống tốt hơn khi có Tình nguyện viên CASA bên cạnh.

¹ Caliber Associates, "Dự Án Đánh Giá Hiệp Hội CASA Quốc Gia," Fairfax, Virginia, 2004
¹¹ Waxman, H.C., Houston, W.R., Profflet, S.M., & Sanchez, B., "Tạo Ra Sự Khác Biệt trong Cuộc Sống của Những Trẻ Bị Lạm Dụng và Bị Bỏ Rơi: Nghiên Cứu về Hiệu Quả của Chương Trình Bệnh Vực Đặc Biệt Do Tòa Án Chỉ Định," University of Houston and Child Advocates, Inc., 2005.

XIN HỖ TRỢ CHÚNG TÔI PHỤC VỤ MỌI TRẺ EM.

Trở thành Tình nguyện viên CASA.

Tham dự một buổi cung cấp thông tin để tìm hiểu thêm về chương trình của chúng tôi, những việc mà một tình nguyện viên cần làm và cách thức chúng tôi chuẩn bị và hỗ trợ bạn thực hiện công việc tình nguyện của mình. Truy cập trang web của chúng tôi để đăng ký: snohomishcountywa.gov/CASA học gọi chúng tôi theo số **(425) 388-7854**.

Trở thành đối tác cộng đồng.

Dù bạn muốn hỗ trợ tài chính, đóng góp thời gian của mình hay muốn lên tiếng bên vực, bạn sẽ có nhiều cách để tham gia. Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm tại CASA@snoco.org hoặc **(425) 388-7854**.

Cần có sự tham gia của toàn cộng đồng để ngăn chặn hành vi lạm dụng trẻ em. Có quá nhiều trẻ em trong cộng đồng của chúng ta vẫn cần sự bên vực mạnh mẽ của Tình nguyện viên CASA. Dù có thể phục vụ tất cả những trẻ em cần tình nguyện viên, nhưng chúng tôi không thể thực hiện một mình. Với sự trợ giúp của bạn, chúng tôi có thể tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ nhiều tình nguyện viên hơn để có thể tiếp cận nhiều trẻ em hơn.

Với CASA, trẻ em



CHẢ

chấn

sẽ có một ngôi nhà an toàn và ổn định.



CHẮC

chấn

sẽ được học hành tốt.



CÓ

thể

được nhận vào hệ thống chăm sóc và nuôi dưỡng một lần nữa.



MÔ HÌNH CASA.

Tình nguyện viên CASA sẽ được quan tòa chỉ định để bên vực cho lợi ích tốt nhất của trẻ. Họ sẽ hỗ trợ trẻ cho đến khi trường hợp của họ đóng lại và họ tìm được một ngôi nhà an toàn và ổn định cho trẻ.

Các tình nguyện viên sẽ phối hợp với chuyên gia pháp lý và phúc lợi trẻ em, các nhà giáo dục và những người khác để đảm bảo các quan tòa có tất cả thông tin mà họ cần để đưa ra quyết định có thể thay đổi cuộc sống cho mỗi trẻ.

Truy cập

snohomishcountywa.gov/CASA để biết thêm thông tin.